

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ผู้มีธุลีเบาบางยังมีอยู่

หลวงปู่แหวนบุหรีท่านตัวใหญ่กว่านี้ ดูเหมือนท่านนี้ละมั่ง ดูจะท่านนี้ละบุหรี หลวงปู่แหวน นั้นละเพชรน้ำหนึ่งองค์หนึ่ง หลวงปู่แหวน เราพยายามจะเข้าไปหาท่าน ไปคุยธรรมะท่านโดยเฉพาะ ไปที่ไรไม่สำเร็จๆ คือรถบัสรถใหญ่จอดเต็ม บักหนุบบักทำ กินหัวมันนั้นละ มันเป็นเจ้าของาณาอยู่ นั้น พระนะบักหนุ นั้น มันบให้เข้าเข้าบได้ มันเป็น เจ้าอณาจ ถ้าเราไปมันหลบหนีโลด บหนีบได้หน้าผากแตกเลยกับเรา บหลบบ่หลีกจะ ให้ความสะดวกทุกอย่างกับเรา เพราะมันรู้ว่าเสือโคร่งใหญ่ อ้าวจริง ๆ นะเราเวลาเป็น เสือเป็นจริง ๆ มันจะถอยใครเธอ บีบเดียวเท่านั้นใส่บี้วะแล้ว มองไม่ทันนะ

เราไปพวกรถบัสๆ จอดเป็นแถวเลย บักห่ามันบให้เข้า พอเห็นเราเข้าไปพริบ มาเลยพวกนั้น คนจะรู้เรามากอยู่ วิ่งมาหาเราพริบเลย พวกรถบัสๆ วิ่งมา เขาหวังจะได้ พบจะได้เข้าเฝ้าท่าน เขารูมาพวกรถบัส เอาอย่างนั้นะ เราพูดกับเขา บักหนุมันไปไหน แล้วบักห่านี้ เข้าใจบ เราไปหัน หนึ่ง หลบหนีเลย บหลบหนีต้องมาเปิดทางให้ความ สะดวกให้เขา มีสองอย่าง มือนั้นไปบเห็น หายเงียบเลย ทราบว่าเราไปหันหลบ

พวกนั้นมา เอาอย่างนั้นะ ตกลงกับพวกประชาชนทั้งหลายซึ่งมีจำนวนหลายร้อย คน ไม่ใช่ธรรมดา รถบัสห้าคันหกคันจอด ให้อาตมาเข้าไปหาท่านเสียก่อนนะ เข้าไปคุย กับท่านเล็กน้อยแล้วออกมาจะให้สัญญาณ ได้เข้าพบเข้าเฝ้าท่านแหละวันนี้ เราว่าอย่าง นั้น ต้องได้เข้า แต่ขอเวลานิดหน่อยให้เข้าไปหาท่านเสียก่อน เขาก็ไปยืนเป็นแถว เป็น ดับๆ เลย เขาฟังเสียงเราเข้าใจทุกอย่างแล้ว พอว่าเขาก็พริบถอยออกไปหมด เราก้เข้า บุปเลย

ก็มันเตรียมใส่กันมานานแล้วนี้ะ พูดตรงๆ อย่างนี้ละกับหลวงปู่แหวน ชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เรายังไม่เกิด เข้าใจไหมละ ชื่อของเราอีกอาจจะ มี ท่าน เตรียมพร้อมกับเราอยู่ เราก้เตรียมพร้อมที่จะเข้าถึงท่าน หาหลักความจริง พอเข้าไปมี พระอุปัฏฐากท่านอยู่องค์เดียว เราเข้าถึงบูปในห้องท่านเลยละ พวกนั้นให้เขารออยู่ข้าง นอกเต็ม ไปก็เอาเลย ไม่รอ เพราะจะเข้าหาท่านที่ไรจะพูดธรรมะโดยเฉพาะไม่มีเวลา คนรุ่มๆ คราวนี้เลยได้อุบายใหม่มาก็ตกลงกับเขาเรียบร้อย ให้อาตมาเข้าไปหาท่าน เสียก่อนนะ เข้าไปคุยกับท่านพอสมควรแล้วจะออกมาแล้วให้สัญญาณ ได้เข้าเฝ้าท่าน แหละวันนี้ พอใจ พอว่าเขาก็แตกสือกลับเลย เราก้เข้า เขาก้พิดกันเลย เราลืมเมื่อไร ก็ มันเตรียมพร้อมใส่กันอยู่แล้ว

ขึ้นเบื้องตันปัญหาปั๊บเข้าไปเลยทีเดียว ปัญหาถ้าไม่รู้ถามไม่ได้ ถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาภาคปฏิบัติภายในจิตใจโดยเฉพาะ ค้นหากรรมไหนก็ค้นเจออะนะ กรรมใหญ่คือหัวใจเท่านั้นที่จะได้ธรรมเหล่านี้ออกมา พอเข้าไปหาท่านใส่ปั๊บทีเดียวละ เอาแต่ปัญหาจุดสำคัญๆ นะ คือนี่จะบอกในตัว ท่านตอบนี้แล้วก็แสดงว่าท่านรู้ไว้แล้ว ท่านก็จะรู้ทันทีว่ารู้แล้ว ไม่รู้จะถามปัญหาอย่างนี้ไม่ได้ มันบอกในตัวเสร็จเลย เบื้องตันปั๊บเข้าไป ๑๐ นาที ท่านก็ผางออกมา ๑๐ นาที เข้าใจหมด

พอท่านหยุดหายใจใส่เข้าอีกปั๊บ เพราะเราหายสงสัยแล้วนี่ คราวนี้เอาใหญ่เลย ถึงรากใหญ่ของวัฏจักร คราวนี้ ๔๕ นาที เหมือนว่าท่านไม่ได้หายใจเลยนะ ธรรมถึงใจท่าน เรียกว่าถ้าเป็นน้ำก็น้ำถึงใหญ่ๆ ที่สะอาดสุดยอด ไม่ควรจะไปใช้สอยชะล้างสิ่งใดเลย น้ำถึงใหญ่ท่าน พอเข้าไป เรามันพระชู้ต้อ ไปก็ไขก๊อกเลยเปิดก๊อกไว้เลย น้ำก็พุ่งออกมา ชัดกันใหญ่ ประโยคที่สองนี้ ๔๕ นาที ประโยคแรก ๑๐ นาที โอ้ ตัวแดงหมดนะ ไม่เคยมีใครจะเปิดหรือไขก๊อกนี้เลย หมายถึงว่าน้ำธรรมที่สะอาดสุดยอดของท่าน เก็บไว้อย่างนั้นตลอด ใครไปก็เหริญหลวงปู่ เหริญเราสู้หลวงปู่ ขอท่านก็เอาๆ ถึงใหญ่ไม่มีใครไปแตะ เราไปใส่ปั๊วะเลยเชียะ ปั๊วะท่านก็ผางออกมาเลย ครั้งแรก ๑๐ นาที เราเข้าใจแล้ว พอท่านหยุดหายใจเราก็ปั๊บเข้าอีกเลย คราวนี้ไต่เข้าไปใหญ่เลย ตัวแดง

ท่านไม่เคยมีใครไปถามอย่างนั้น เปรี้ยวๆ ออกเต็มเหนี่ยวเลย พอใจ ท่านพอใจเต็มที่ เราก็พอใจเต็มที่ พอเสร็จแล้ว เอ้า ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะ ท่านว่าอย่างนั้นนะ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องตรงไหน เอา ท่านมหาค้ำมา ท่านใส่อย่างทำทายนเลย ให้ท่านมหาค้ำมา กระผมไม่ค้ำน กระผมหาธรรมะประเภทนี้แหละ ฟังเสียงหัวเราะฮาๆ เอาท่านองค์นั้นละ ได้คุยกันแล้วยัง อาจารย์องค์นั้นละๆ ระบุชื่อๆ เลยนะ ธรรมะประเภทนี้นะ ได้คุยกับอาจารย์องค์นั้นๆ แล้วยัง ความหมายว่าอย่างนั้น คือธรรมประเภทนี้นะ ความหมายว่าอย่างนั้น เราก็กราบเรียนท่านพอประมาณๆ ให้พอเหมาะพอดี ท่านตัวแดงหมดเลยละ คือไม่มีใครไปถามธรรมะประเภทนี้ ท่านก็เก็บไว้ในถึงใหญ่อย่างนั้นละ ใครไปก็ขอเหริญเราสู้ เหริญอะไรต่ออะไร

ที่ถามที่ตอบกันนี้มีแต่แก่นธรรมออกจากภาคปฏิบัติ เราจะไปหาในคัมภีร์ไม่เจอ ต้องหาในคัมภีร์ใหญ่ พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของคัมภีร์ใหญ่ พระสาวกอรหันต์เป็นเจ้าของคัมภีร์ใหญ่ ปั๊บลงตรงนั้นจะได้ความออกมา เอากันวันนั้นก็เอากันอย่างนั้นละ นั่นแหละที่ว่าเพชรน้ำหนึ่ง เมื่อเข้าถึงกันลงถึงขีดเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ท่านอาจารย์องค์นี้ได้ลงถึงขีดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ใครจะไปหาเรื่องราวว่าท่านเป็นสังฆาปราชิกเฉยไม่สนใจ หลักใหญ่เข้าถึงกันแล้ว ไม่ฟังเสียงเห่าว้อๆ แว้ว

เพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันมีน้อยเมื่อไร ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจริง ๆ จากภาคปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังมีน้อยเมื่อไร ธรรมพระพุทธรเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่อะไรนะ ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่กับธรรมพระพุทธรเจ้าหมด ตลาดนรกอเวจีอยู่กับผู้ที่หน้าด้านไม่เชื่อฟังอรรถธรรม ถกเถียงอรรถธรรม ไม่ยอมรับความจริง นี่ละพวกหน้าด้าน พวกนรกอเวจี

เราอยากเห็นชาวพุทธชาวพระเราเอามรรคผลนิพพานออกมาอวดกัน นี่เอาตั้งแต่กิเลสตัดหาเอาแต่ส้วมแต่ถ่านมาอวดกัน มันก็มีแต่ส้วมแต่ถ่านเต็มบ้านเต็มเมืองผลของส้วมของถ่านเป็นพิษเป็นไฟเผากันตลอด ให้ได้อรรถได้อธรรมออกมาโชว์กันสักหน่อยซิ พระพุทธรเจ้าทรงมหาคุณใครรู้ได้ สามโลกธาตุพระองค์เป็นศาสดาทั้งหมดทำไมธรรมพระพุทธรเจ้าจึงไม่มีค่าไม่มีราคายิ่งกว่าส้วมกว่าถ่าน คือกิเลสเต็มหัวใจสัตว์ไม่ยอมรับเสียงอรรถเสียงธรรมเลย นี่ละหนาใหม่พวกเรา

ดูหัวใจตัวเองชิมันหนาขนาดไหน มันเอามูตรเอาคุณหยิ่งจองหองพองตัวขึ้นเหยียบธรรมของพระพุทธรเจ้า เวลานี้กำลังเป็นในเมืองไทยชาวพุทธของเราแน่ละเรื่องอรรถเรื่องธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่โลก ซึ่งศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนแท้ ๆ มันไม่ยอมรับ...กิเลส หมอบกราบราบเลย นำทุเรศเหลือเกิน หนาเข้าทุกวัน ๆ เดียวนี้ยังไปวัดไปวาได้อย่างออกหน้าออกตานะ ต่อไปนี้ผู้ไปวัดไปวาจะหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไป กิเลสส้วมถ่านนี้มันจะหัวเราะเยาะเหยียดเอา นี่ ๆ เขาไปวัดเขาจะไปสรวรรคนิพพานกันละพวกนี้หัวเราะเยาะเหยียด เอ้อ ไปเสียจะไม่มีใครมาแย่งหาปลาในหนองในบึงเรา พวกเราจะสนุกหาปลากิน เมื่อเขาไปสรวรรคนิพพานหมดแล้ว นี่พูดหัวเราะเยาะเหยียด ชาวพุทธหรือผู้มีศีลมีธรรมไปวัดไปวาจะต้องได้หลบ ๆ ซ่อน ๆ ไป ไปอย่างออกหน้าออกตาไม่ได้

เวลานี้ยังได้นะไป ถึงจะมีบ้างก็ไม่มีกำลังมากที่จะมาคัดค้านด้านทานทานผู้มีศีลมีธรรมสมบัติผู้ดี ประพฤติปฏิบัติธรรมไปวัดไปวา ยังไม่แสดงออกนะ ต่อไปจะแสดงมากกว่านั้นผู้ที่ไปวัดไปวาจะต้องไปแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ เพราะกิเลสตัณหามันคลื่นใหญ่ มันเอาหัวคะมาไปเลย ที่นี้ผู้ไปวัดไปวาก็เป็นคนผู้มีหิริโอตตปปะสะดุ้งกลัวต่อบาป ละอายบาป เขาก็ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไป ปลอ่ยให้พวกหน้าด้านสันดานหยาบเฟ้นพาน ๆ ต่อไปนี้จะเป็นนะ ท่านทั้งหลายได้ฟังหรือยัง ที่พูดนี้พูดให้ใครฟัง อยู่ในศาลานี้มีหูกันไหมที่พูดเหล่านี้ละ เตือนให้รู้กันละที่จะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่น เมื่อกิเลสหนาเข้า ๆ จะเป็นอย่างนั้น มันไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ฟังแต่เสียงมูตรเสียงคุณเสียงกิเลสตัณหา

นี่ละที่พระพุทธรเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาจนเต็มภูมิของศาสดา แล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมา พอตรัสรู้ผางขึ้นมาเท่านั้นทรงท้อพระทัย ทรงทำความชวนชวายน้อย ทั้ง ๆ ที่ตั้งหน้าจะสั่งสอนสัตว์ แต่กิเลสของสัตว์มันหนักขนาดไหน ธรรมะเหมือนกับกำลังเราจะ

อัมภูเขาทั้งลูกมันจะไหวเหวอ นั้นความหมายว่าอย่างนั้น ทรงท้อพระทัย ที่ว่าทำมหาพรหมมาอาราธนา ทำมหาพรหมมาอาราธนาว่าผู้มีรูลีเบาบางยังมีอยู่ ถึงพวกหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาจะมีมากก็ตาม แต่ผู้มีรูลีเบาบางมีอุปนิสัยปัจฉัยที่จะทรงมรรคทรงผลนั้นยังมีอยู่มาก ถึงไม่เท่าพวกนี้ก็ยังมีอยู่มาก นั้นเห็นไหมละ

ที่ว่า พุทธมา จ โลกาธิปติ สหฺมฺปติ คือทำมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจ้า เนื่องจากพระองค์ทรงท้อพระทัย ทำความชวนชวายน้อยไม่ยากลั้งสอนสัตว์โลก สอนจะได้เรื่องได้ราวอะไรมันจะไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมพวกนี้นะความหมายว่านั้น ทรงท้อพระทัย ทำมหาพรหมจึงมาทูลอาราธนา ถึงมันจะหนักก็ตาม ผู้ที่เบาบางยังมีอยู่มาก ถึงไม่มากเท่าพวกนี้ก็ตาม มีน้อยก็เอา เพชรพลอยนี่ละดี เเท่านี้มีมือเราก็เอา ดีกว่าภูเขาที่ไม่มีค้ำมีราคาเป็นไหนๆ หนักขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีค่าไม่เป็นประโยชน์ พวกหนาแน่นเหมือนภูเขาไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาที่จะมีค้ำมีราคา เพชรพลอยที่ฝังอยู่ในภูเขายังมี ผู้มีอุปนิสัยปัจฉัยต่ออรรถต่อธรรมยังมีความหมายว่านั้น นี้ละทำมหาพรหมมาอาราธนา

พระองค์ก็ทรงเล็งญาณดูแล้ว ทำมหาพรหมก็ลูกศิษย์ของศาสดาจะเก่งกว่าศาสดาไปไหนถึงต้องมาอาราธนา นี่พระองค์ทรงรำพึงดูเรียบร้อยแล้ว ว่าความหนาแน่นของสัตว์ก็เป็นอย่างทำมหาพรหมจริง พระองค์ทรงทราบก่อนแล้ว ที่ทำมหาพรหมมาอาราธนา ก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานแก่ชาวพุทธเรา สัตว์ที่พอมืออุปนิสัยปัจฉัยจะได้ฟังอรรถฟังธรรม มีรูลีเบาบางได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมบ้างว่านั้น ความหมาย ใครจะไปเก่งกว่าศาสดา ทำมหาพรหมเป็นลูกศิษย์ของศาสดา เก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไร นี่เป็นเครื่องสนับสนุนต่างหาก ที่มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรม

เวลาจะแสดงก็ทรงเล็งญาณ นั้นเล็งญาณดูเรียบร้อยแล้ว มีดาบสทั้งสองจะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็ว โอ้ เสียตายตายเสียเมื่อวานนี้แล้ว อุทกดาบส.กับอาฬารดาบส ที่เคยเป็นอาจารย์สอนพระองค์มาตั้งแต่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ได้เสียไปแล้ว ตายแล้ว ตอนเย็นเมื่อวาน เห็นไหมเก่งกว่ามหาพรหมขนาดไหนละ มหาพรหมได้มาบอกพระพุทธเจ้าใหม่ว่า ยังมีผู้มีอุปนิสัยอยู่ คนนั้นๆๆ ไม่เห็นมาบอกพระพุทธเจ้าได้ พระองค์ทรงเล็งญาณเองเห็นไหมละ นอกจากนั้นก็เล็งลงเบญจวัคคีย์ทั้งห้า เออ นี่เป็นอันดับหนึ่ง มรรคผลนิพพานรออยู่แล้ว จึงได้เสด็จมาโปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้น ก็บรรลุธรรมขึ้นเป็นองคพยานของศาสดาเรา จากนั้นก็เรื่อย ๆ จนกระทั่งทุกวันนี้

เริ่มตั้งแต่ท้อพระทัยมาจนปานนี้ โปรตปรานสัตว์โลกได้มากขนาดไหนฟังซิ มันไม่ปฏิบัติ ไม่สนใจไม่เชื่ออรรถเชือธรรม แล้วอวดรู้อวดฉลาด ตัวเท่าอึ้งนี่ไปอวดัวทั้งตัว อึ้งอ่ากับบัว พวกเราพวกอึ้งอ่าง ความรู้เท่าอึ้งอ่าง พระพุทธเจ้าเหมือนว่าราชสีห์เห็นไหมละ แล้วเอาอึ้งอ่างไปอวดราชสีห์ เวลานี้กำลังเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมเลย หนาเข้าทุกวัน ๆ นะ พอพูดอย่างนี้เราระลึกได้ แต่นี้เป็นเพื่อนเดียวกันพูดหยอกเล่นกัน เหมือนแขนซ้ายแขนขวานั่นละ เรียนหนังสืออยู่ด้วยกัน

มันนิสัยลิงพวกปรียัติ ลิงของพระนะไม่ใช่ลิงแบบโลก หากเป็นกิริยาหยอกเล่นกันแบบพระ.เหมือนว่าลิง จะว่าอะไรใครก็ไม่ลงมันเหมือนแขนซ้ายแขนขวา เอาโทษเอากรรมกับใครมันก็ได้ นี่เราพูด พอหยุดเรียนหนังสือตึก ๆ เราจะด้อมออกมาเดินจงกรม คือทำภาวนา.มันเป็นในหัวใจหากไม่เคยพูดให้ใครฟัง เก็บลึก ๆ เพื่อนฝูงเหมือนลิงเหมือนค่างเรียนหนังสืออยู่ด้วยกัน เราก้เป็นลิงเป็นค่างไปแบบเขานั่นแหละ ลิงค่างแบบพระ

ครั้นเวลาว่าง ๆ ลงเดินจงกรมกลางคืน เพื่อนฝูงเดินมาเจอเข้า ทำอะไร ไอ้เราก้เชื่อไป บอกว่าเดินจงกรม ทีแรกเราไม่ค่อยรู้ เราไม่รู้ว่าทำอะไรต่ออะไร เราก้บอกตรง ๆ ว่าเดินจงกรม หือ แน่ซึ้นแล้วนะ จะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้อแล้วเหอ รอก่อนเรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกัน อย่างนี้ละมันเป็น พวกเดียวกันแล้วจะเอาโทษเอากรรมกับมันไต้ยังงิ ก้ลิงกับลิง ตั้งแต่นั้นมาเช็ด เดินอยู่กลางคืนตึก ๆ หมู่เพื่อนมา ทำอะไร อ้อ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งนานเรียนหนังสือนานปวดแข้งปวดขามาเปลี่ยนบรรยากาศแก้ไปนั้นเสียพันไปได้ เป็นอย่างนั้นนะ

นี่เราพูดถึงเรื่องพระ แต่เราไม่จริงจ้งเอามาพูดเล่นเฉย ๆ ให้เราหยั่งเข้าไปหาความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นไต้ เข้าใจไหม เราพูดตามความจริงมันเป็นอยู่ในใจนี้ อยู่ลึก ๆ ไม่เคยพูดให้ใครฟัง ไม่พูดเลยเรื่องภาวนา เรียนหนังสือก็ไปแบบเรียนเป็นลิงเป็นค่างไปกับเพื่อนกับฝูงไปเสีย เราก้เป็นลิงเหมือนเขา ลิงพระ ภายในใจภาวนาทุกวัน หากพูดให้ใครฟังไต้ไม่ได้ ก็ไปเปลอเอาตอนที่ว่าเดินจงกรม หือ จะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้อหรือซึ้นทันทีเลย เช็ด ตั้งแต่นั้นมาบอกออกมาเปลี่ยนบรรยากาศ

มันหากเป็นอยู่ในจิตนะ มันรักมรรคผลนิพพาน จิตมันฟุ้ง ๆ ลึก ๆ เพราะฉะนั้น พอหยุดจากการเรียนแล้วจึงวิ่งเข้าถึงพ่อแม่ครูจารย์มัน พอไต้ฟังอย่างถึงใจแล้วก็ผางเลย ตั้งแต่นั้นมาละเรา เรื่องทำความเพียรนี้เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย เมื่อถึงใจแล้ววามรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แท้ ๆ นั้น ท่านเปิดให้หมดแล้ว เอ้า ๆ เอื้อม ๆ ให้ถึง ชัดเลยละ แล้วก็สนใจ พ่อแม่ครูจารย์มันโรงงานใหญ่เปิดสวรรค์นิพพานให้เราเห็นจ้าอยู่ทั้ง ๆ ที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นะ แต่มันจ้าอยู่ภายในด้วยความเชื่อสุดยอดแล้วหายสงสัย

เรื่องมรรคผลนิพพานท่านเปิดจำให้หมด เปิดให้ฟัง จากนั้นก็พีดกันใหญ่เลย แล้วผลก็เป็นทีพอใจโดยลำดับลำดับมา จนได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เป็นยังไง สอนด้วยความจำใจในหัวใจแล้วนะ สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วในหัวใจนี้

เราจวนจะตายเราเปิดให้ฟังเสียทุกอย่าง มรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มี เอาว่ากันมาซิ พระพุทธเจ้าโกหกโลกหรือ โลกเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่โลกโกหกไม่ได้พูดถึงมันบ้างหรือ พระพุทธเจ้าเอาของจริงออกมาสอนโลกทั้งนั้น ธรรมนี้ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยอมนับถือ มรรคผลนิพพานไม่มีลบล้างหมด ศาสดาองค์เอกแท้ๆ สอนไว้มันไม่ยอมฟังเสียง หนาไหมพวกเราพิจารณาซิ ที่พูดนี้พูดอย่างเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟัง มรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีไม่ถามใครเลย นั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าอย่างนี้ให้เต็มปากเต็มใจเรา

บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านนั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งกันและกัน เหมือนกับคนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร น้ำมหาสมุทรอยู่ที่ไหนเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมด จ๋อลงตรงไหนเป็นมหาสมุทร น้ำมหาสมุทรติดนิพพานจ๋อปีบลงไปพอบรรลุธรรมไปถึงท่ามกลางมรรคผลนิพพานด้วยกันหมด เป็นอย่างนั้นนะ แล้วครีที่ไหนล้ำมัยที่ไหนขอให้ปฏิบัติเถอะ ไม่ได้มากก็ขอให้เป็นอุปนิสัยปัจฉัย การบำเพ็ญความดีเป็นความดีโดยแท้ การทำความชั่วชั่วโดยแท้ อย่าฝืนพระพุทธเจ้านะ. ศาสดาองค์เอกไม่มีคำว่าโกหก ไม่ได้เหมือนกิเลส กิเลสทั้งโคตรทั้งแซมมันเป็นสกุลเป็นโคตรแซมแห่งจอมโกหกทั้งนั้นละ พระพุทธเจ้าไม่มี สอนโลก

ให้เชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่ยอมจมทั้งเป็น ท่านว่าบาป บุญ นรก สวรรค์มีอย่าอวดเก่งนะ ถ้าอวดเก่งจมแน่ๆ มรรคผลนิพพานมีอยู่ สวรรค์ พรหมโลก นิพพานมีใครเป็นคนสอนไว้ พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นโลกวิทู รู้แจ้งโลกหมดแล้วนำมาสอนโลกผิตไปไหน ให้ฟังเสียงผู้ดีนะ ฟังเสียงผู้หูแจ่มตาสว่าง คนตาบอดอาศัยคนตาดีจึงไปให้ไปตามคนตาดี อย่าไปตามคนตาบอดด้วยกันมันจะลงเหวลงบ่อจมไปเลยนะ เอาละวันนี้พูดเท่านั้นละเหนื่อยแล้ว พอ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*